



ประกาศกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสภาพอากาศดังกล่าวจะส่งผลให้อากาศแห้งและอาจจะก่อให้เกิดภัยและอุบัติเหตุอันเกิดจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูหนาว

ดังนั้น กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อม ระมัดระวังภัยและอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

๑. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อป้องกันความหนาว
๒. ดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
๓. ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ประเภทป้ายเตือน ป้ายแนะนำและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง หากพบว่า มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน หรือเกิดการชำรุดให้เร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
๔. ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยจากการใช้ไฟเพื่อประกอบอาหาร การเตรียมพื้นที่การเกษตร เช่น การเผาหญ้า ช้างข้าว หรือเพื่อจับสัตว์ เนื่องจากมีสภาพอากาศแล้งและมีลมแรง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยลุกลามไหม้อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินอื่นๆ ได้
๕. หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ ขอความร่วมมือช่วยกันดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อป้องกันการลุกลามและแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี หรือนายกองค้การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นและนายอำเภอท้องที่นั้นๆ และแจ้งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราฯ โทรทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๔-๔๖๓๕-๗ หรือสายด่วนนิรภัย ๑๙๘๔ สายด่วนศูนย์สั่งการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๘ สายด่วนหน่วยดับเพลิงพื้นที่ ๑๙๙ และสายด่วนสถานีตำรวจ ๑๙๑

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายวิรุจ วิชัยบุญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัด



ประกาศกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคที่มาในช่วงฤดูหนาว

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศในหลายพื้นที่เริ่มเย็นลงและบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ ซึ่งอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงความชื้นและความหนาวเย็นจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิด สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย ซึ่งโรคที่มักเกิดในฤดูหนาวและพบได้บ่อยได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคอุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก โรคสุกใส และโรคหัด กลุ่มเสี่ยงที่อาจป่วยได้ง่ายในช่วงฤดูหนาวนี้ ได้แก่

๑. เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี
๒. ผู้สูงอายุ
๓. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อาจมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จึงติดเชื้อง่ายและอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป

ขอแนะนำและวิธีการป้องกันควบคุมโรคในช่วงฤดูหนาว มีดังนี้

๑. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยง่าย
๒. ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นหวัด ไอ จาม เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ จาน เป็นต้น
๓. ควรเพิ่มการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่
๔. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
๕. หากมีไข้สูงเกิน ๒ วัน ควรพบแพทย์ทันที

อนึ่งในช่วงตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้อัตราการติดเชื้อจะลดลง และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศยกเลิกโรคโควิด-19 จากกาารเป็นโรคติดต่ออันตราย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แต่ยังคงพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ จึงขอแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางหลัก "D-M-H-T-A" เพื่อความปลอดภัยต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและระมัดระวังโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตราย ระวังโรคภัย และปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและคนใกล้ชิดต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิรุจ วิชัยบุญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการจังหวัด



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยอุณหภูมิค่าสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า ๒๓ องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกเฉียง ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้จะส่งผลให้โรคแมลงศัตรูพืชระบาด ทำความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ข้าว พืชผัก และไม้ดอก ดังนั้น ในช่วงฤดูหนาวนี้เกษตรกรจึงควรเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังศัตรูพืชที่มีระบาดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งศัตรูพืชที่มีมากจะมากับความหนาวเย็น ได้แก่

๑. ข้าว โรคระบาดที่สำคัญของข้าวในช่วงฤดูหนาว คือ

๑.๑ โรคใบจุดสีน้ำตาล อาการ ผลที่ใบข้าว มักจะพบในระยะข้าวแตกกอ ลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลรูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง บางครั้งพบแผลไม่เป็นวงกลมหรือรูปไข่ แต่จะเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิมกระจิดกระจายทั่วไปบนใบข้าว แผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก (โรคเมล็ดดำ) บางแผลมีขนาดเล็ก บางแผลอาจใหญ่คลุมเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรกเสื่อมคุณภาพ เมื่อนำไปสีข้าวสารจะหักง่าย การแพร่ระบาดเกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลมและติดกับเมล็ด

๑.๒ โรคกระเทยหนาว จะเกิดกับข้าวทุกระยะถ้าปีใดมีอากาศเย็นกว่าปกติ ข้าวโดยทั่วไป จะแสดงอาการเหลือง การเจริญเติบโตชะงักงัน เนื่องจากขบวนการต่างๆ ในต้นข้าวชะงักจากอากาศที่หนาวเย็น จะใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่เป็นผลหรืออาจหยุดการเจริญเติบโตจนตายหากอุณหภูมิลดต่ำลงมาก

๒. พืชผัก โรคแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของพืชผักในช่วงฤดูหนาว คือ

๒.๑ หนอนคืบ จะพบในผักตระกูลกะหล่ำ โดยเฉพาะผักคะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลันเตา ถั่วหนอนมีสีเขียวอ่อนจะกัดกินใบและยอด

๒.๒ หนอนใยผัก เป็นศัตรูกับผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด ลักษณะการเข้าทำลาย จะซ่อนใบ

๒.๓ หนอนกระทุ้ผัก เป็นศัตรูกับพืชตระกูลกะหล่ำ หรือพืชผักอื่น เช่น ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวคะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำดอก บล๊อคโคลี เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าทำลายพืชอื่นๆ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเจี๊ยบเขียว พริก องุ่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง กุหลาบ ดาวเรือง และกล้วยไม้ได้ด้วย ลักษณะการเข้าทำลายของหนอนระยะแรกจะเข้าทำลายเป็นกลุ่ม ระยะต่อมาจะทำลายรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเป็นหนอนที่มีขนาดใหญ่ หนอนสามารถกัดกินใบ ก้าน ในการเข้าทำลายมักเกิดเป็นหย่อมๆ ตามจุดที่ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่และมักแพร่ระบาดได้รวดเร็วตลอดทั้งปี

/๒.๔ ตัวงมหัดผัก...



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยลม
ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร เปลี่ยนเป็นลม
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกเฉียง ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลม
ฝ่ายตะวันตก ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปี นี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีก สัตว์กบคู่ และ
สัตว์น้ำ อาจปรับตัวไม่ทันต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายหากดูแลไม่ดี และ
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ส่งผลให้สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงเกิดเจ็บป่วยและล้มตาย เกษตรกรจึงควรเตรียมการ
ป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์อันอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งโรคระบาด
ในสัตว์ที่มักจะพบบ่อยในช่วงฤดูหนาว มีดังนี้

๑. สัตว์ปีก ได้แก่ เป็ด ไก่ ห่าน ไก่ชน และไก่พื้นเมือง เกษตรกรควรเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ
สัตว์ปีกของตนเองอย่างใกล้ชิด ให้สัตว์ปีกนอนในที่แห้งหรือในเล้า หรือโรงเรือนที่มีหลังคาและผนังป้องกัน
ลมฝนได้รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรค จะช่วยให้สัตว์ปีกแข็งแรง ด้านทานโรคได้เป็นอย่างดี
๒. สัตว์กบคู่ ได้แก่ โค กระบือ และสุกร โรคที่เกษตรกรควรระวังในโคและกระบือ ได้แก่
โรคคอบวม หรือโรคเยโมรายิกเซพติซีเมีย เป็นโรคที่มีความรุนแรงในกระบือ สัตว์จะหายใจหอบ มีเสียงดัง
คอหรือหน้าบวมแข็ง ตายอย่างรวดเร็วภายใน ๑-๒ วัน สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม
นอกจากนี้ยังมีโรคปาก และเท้าเปื่อย เป็นโรคติดต่อที่สำคัญใน โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีสาเหตุ
จากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ด้วยการสัมผัสเชือกกับสัตว์ป่วยโดยตรงหรือกับเชื้อที่ปนเปื้อน
จากถังนม คน และยานพาหนะ เป็นต้น โดยการหายใจหรือการกิน เนื่องจากเชื้อไวรัสจะถูกขับออกมาจาก
สัตว์ป่วยทางลมหายใจ น้ำมูก น้ำลาย บาดแผล น้ำนมและมูล สัตว์ที่ป่วยจะซึม มีไข้ เบื่ออาหาร มีเม็ดตุ่มพอง
เกิดขึ้นที่ริมฝีปาก ช่องปากและไรกีบ ทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้และเดินกะเผลก ในโคนมอาจมีเม็ดตุ่ม
ที่เต้านมทำให้เต้านมอักเสบได้ เนื่องจากโรคนี้อาจเกิดจากเชื้อไวรัสจึงไม่มียารักษา แต่จะใช้เวลาชิวณะ ยาทากับ
หรือยาร่วงเพื่อลดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเท่านั้น โรคที่อาจพบการระบาดได้ในช่วงนี้ คือโรค PRRS
ซึ่งเป็นโรคในสุกร ไม่ติดต่อถึงคน แต่เชื่อว่าจะแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว สุกรที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้ หอบ ไอ
ผิวหนังปื้นแดง ไม่มีแรง หากสุกรท้องจะแท้งหรือลูกตายก่อนคลอด หรืออ่อนแอ แคระแกร็น โตช้า จึงขอให้
ผู้เลี้ยงสุกรเข้มงวดการป้องกันโรคเข้าสถานที่เลี้ยงสุกร โดยแยกเลี้ยงสุกรใหม่เพื่อดูอาการก่อนนำเข้ารวมฝูง
อย่างน้อย ๑ เดือน ต้องทำลายเชื้อโรคที่อาจติดมากับยานพาหนะและคนก่อนเข้าสถานที่เลี้ยงสุกรด้วยการ
ฉีดยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และในช่วงที่มีโรคนี้อาจระบาดในพื้นที่ควรงดการนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่และให้ปรึกษาปศุสัตว์
อย่างใกล้ชิด

/๓. สัตว์น้ำ...

๒.๔ ตั่วงนมัดผัก ลักษณะการเข้าทำลาย จะกัดกินใบจนพรุน มักจะเป็นศัตรูของผัก
กะหล่ำและผักกาด ตัวอ่อนชอบกินรากหรือหัวในดิน ตัวเต็มวัยจะกัดกินใบจนพรุน ชอบทำลายเป็นพิเศษในผัก
ที่มีกลิ่นฉุน

๒.๕ โรคราน้ำค้าง อาการส่วนใหญ่จะเกิดบนใบ โดยจะเริ่มจากจุดแผลสีเขียวจืด ต่อมา
จะค่อยๆ ขยายโตขึ้นเป็นสีเหลืองและมีขอบเขตเป็นเหลี่ยมตามแนวหรือชายของเส้น vein ขณะเดียวกัน
หากความชื้นในอากาศสูง เช่น ในระยะที่มีฝนปรอยหรือหมอกน้ำค้างจัด ทางด้านใต้ใบตรงกับจุดแผลที่เกิดขึ้น
จะพบกลุ่มของเส้นใยและสปอร์ของเชื้อสาเหตุลักษณะเป็นขุย หรือผงสีเทาซึ่งเมื่อแก่หรือแผลแห้ง
จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ในกรณีที่เกิดโรครุนแรงและสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ใบส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในต้นอาจถูกเชื้อ
เข้าทำลายอย่างรุนแรง ทำให้ใบทั้งใบแห้งตาย ต้นจะโทรมอาจถึงตายได้ทั้งสิ้น สำหรับลูกแวงมักจะไม่ถูกเชื้อ
เข้าทำลายโดยตรง แต่เมื่อต้นเป็นโรคก็จะมีผลทางอ้อม เช่น เจริญเติบโตไม่เต็มที่ แคร่แกร็น คุณภาพและ
รสเสียไป

๓. ไม้ดอก โรคระบาดที่สำคัญของไม้ดอกในช่วงฤดูหนาว คือ

๓.๑ โรคราแป้ง เช่น ดอกกุหลาบ ลักษณะอาการคือ มีเชื้อราสีขาวลักษณะคล้ายแป้ง
เกิดปกคลุมผิวใบ และอาจขยายลุกลามปกคลุมกิ่งและลำต้นทำให้ใบเหลือง ต่อมากลายเป็นสีน้ำตาลใบและ
กิ่งแห้ง ส่วนมากเกิดกับใบอ่อน ยอดอ่อน และดอกอ่อน

ทั้งนี้ สามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ
ในพื้นที่และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชน
รับทราบและเฝ้าระวังการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชในช่วงฤดูหนาวดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายวิรุจ วิชัยบุญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้อำนวยการจังหวัด